



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/
วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของผู้ขอรับการประเมินผลงานในการขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๒๗ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/๓๕๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง
แนวปฏิบัติการขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สายงาน
วิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ ศธ ๑๐๐๖/
ว ๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๔ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม
๒๕๕๒ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วย
การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/
ว ๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ โดยแนวทางการประเมินผลงาน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานที่ ก.พ. กำหนด และหนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ ศธ ๑๐๐๖/ว
๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ที่ยื่นขอเข้ารับการประเมินผลงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เค้าโครงผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเข้ารับการ
ประเมินผลงานในการขอรับเงินประจำตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่
อ ๒๗ กลุ่มบริหารงานบุคคล รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินการจัดส่งผลงานตามที่ได้เสนอเค้าโครงผลงาน พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หากท่านใดสงสัยหรือมีข้อทักท้วง
สามารถทักท้วงได้ด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู
เขต ๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายรัฐอิสรา กงวงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

บัญชีรายละเอียดรายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในการขอรับเงินประจำตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๒๗ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

ตำแหน่งที่ขอรับ การประเมิน	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ขอรับการประเมิน	รายละเอียดการเสนอผลงาน		ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
		ชื่อผลงาน	ผู้ร่วมดำเนินงาน		
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๒๗ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑	นางสาวศิริมรรดา เตือนสกุลพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๒๗ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑	๑. การจัดทำข้อมูลพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร สมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบ งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ CMSS ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ CMSS (Competency Management Supporting System) หรือระบบ ก.ค.ศ. ๑๖ หรือระบบ HRMS ๒. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานบุคลากรและระบบ HRMS.OBEC (Human Resource Management System) ของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรทางการศึกษา (ของ สพฐ.) ๓. งานระบบจ่ายตรงเงินเดือน กรมบัญชีกลาง (e-Payroll) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, บุคลากรทางการ ศึกษาอื่น และลูกจ้างประจำ	-	-	การพัฒนา ปรับปรุง เผยแพร่ และเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการฐานข้อมูลของ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาทุกตำแหน่ง อย่างเป็นระบบ เพื่อให้องค์กรมี ฐานข้อมูลที่ดีต้อง แม่นยำ รวดเร็วทันเวลาและสถานการณ์ สามารถนำเอาฐานข้อมูลไปใช้ ประโยชน์และต่อยอดในงาน การศึกษาด้านอื่นๆ ได้อย่างมี คุณภาพ ประสิทธิภาพ

